



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ thaigov กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>องคมนตรีตรวจเยี่ยมรพ.เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอบไอน้ำสมุนไพรและอุปกรณ์ อาคารระบบกรองน้ำประปา และอาคารอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากกรม.ชุดก่อนจะมีการตัดงบประมาณที่เป็นกองทุนเฉพาะโรค เช่น ค่าบริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กองทุนเอตส์ กองทุนโรคไต รวมเกือบ 650 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อการเข้าถึงการรักษาและยาจำเป็นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่นำเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น แจกเงินให้เที่ยว เป็นต้น จึงต้องขอส่งเสียงผ่านสื่อมวลชนไปยังรมว.สธ.ให้ดำเนินการเรื่องนี้ด้วย</p> <p>ขณะที่เวทีเปิดรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 มีข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 ประเด็น โดยจะมีการส่งมอบให้บอร์ด สปสช. พิจารณา</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี้ สปสช.ได้เพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเฉพาะเข้ามาในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย เช่น เครือข่ายพยาบาล เครือข่ายคนพิการ พระสงฆ์ เครือข่ายศูนย์เพื่อนหญิงเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ขณะเดียวกันได้ปรับวิธีรับฟังและเพิ่มช่องทางการรวบรวมข้อมูล เสริมข้อมูลวิชาการ พัฒนาระบบออนไลน์ และให้ความสำคัญกับประเด็นเฉพาะเพิ่มขึ้น</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น แนวหน้า เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ chiangmainews สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 3, NBT, TN</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีสธ. เตรียมเปิดให้บริการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ ว่า ยาที่เป็นสารสกัดจากกัญชาได้รับการใช้แล้วในรพ. สังกัด สธ. ซึ่งในระบบประกันสุขภาพสามารถใช้บริการได้ฟรีและเป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลอง หากได้ผลดีจะผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยตั้งเป้าไว้ 1 ล้านขวด และใน 3-4 เดือนจะต้องให้ได้ 350,000 ขวด</p> <p>ด้านนายนิคม เต็มศรีสุข เลขาธิการป.ส ส่งมอบกัญชาของกลางให้ 2 หน่วยงาน คือ 1.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบ 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหม้อพื้นบ้าน ขนาด 5 ซีซี ประมาณ 660,000 ขวด และ 2.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับมอบ 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ของกลางที่ได้รับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรจะนำไปผลิตยาน้ำมันกัญชา ด้วยวิธี Supercritical Fluid ตามสูตรของอ.เดชา หรือสูตรใกล้เคียงกับตำรับเบื้องต้นสามารถผลิตได้ 660,000 ขวด และจะนำร่องกระจายไปยังรพ. 12 แห่ง พร้อมกับตำรับยาสุขไสยาสน์ ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยการจ่ายยาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ได้รับอนุญาตให้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้ว ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันราว 4,000 คนทั่วประเทศ</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับมอบรายชื่อผู้ป่วยของ อ.เดชา มาแล้ว 2.9 หมื่นราย ในอนาคตเมื่อขยายบริการจนครบทุกจังหวัดจะให้ไปรักษาในจังหวัดของผู้ป่วยเอง ส่วน 39 โรคที่ อ.เดชาเคยรักษานั้น จะคัดแยกโรคที่เข้ากับแพทย์แผนไทยให้แพทย์แผนไทยเป็นผู้วินิจฉัย สั่งใช้ และติดตามอาการ ส่วนโรคไหนที่ไม่เข้ากับแพทย์แผนไทย จะมีแพทย์แผนปัจจุบันดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามอาการ ซึ่งมีการประสานร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาช่วยติดตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์	<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ สสส. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนฯ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2562 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เสริมความเข้มแข็งการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านคณะทำงานระดับชาติ เขต จังหวัด และอำเภอ จนถึงระดับชุมชน ขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุม ป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ผ่านสถานศึกษาทุกระดับ ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พร้อมสนับสนุน สสส.และภาคีเครือข่าย โดยให้เน้นการทำงานลงไปถึงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ส่วนกรณีบุรีไฟฟ้า กรมควบคุมโรคยืนยันว่ามีพิษภัยและห้ามนำเข้า เพราะแม้จะมีนิโคตินน้อยกว่าแต่สามารถทำให้เสพติดได้ ดังนั้น ฝากให้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของบุรีไฟฟ้า</p>
มติชน ไทยโพสต์ คอลัมน์ สบาย สบาย สไตลิ่งการเมือง เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p>รมว.สธ.นำออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุมคณะกรรมการกองทุนสสส. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหาร สสส. ได้ออกกำลังกายด้วย 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ประกอบด้วย 1.ท่าเตรียมพร้อม 2.ท่าสวัสดี 3.ท่ายกไหล่ 4.ท่าบัวตูมบัวบาน 5.ท่ากระต๊อบไม้ 6.ท่าใฝ่ลูม 7.ท่า นกขมิ้น 8.ท่ารำไทย 8.ท่าชกมวย 9.ท่าแจวเรือ 10.ท่าเหวี่ยงแห 11.ท่าดำนา 12.ท่าท้องฟ้า บรรยากาศเป็นไปอย่าง สนุกสนานและคึกคัก</p>
มติชน	<p>แนวทางรักษาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้ประชุม คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 และมอบนโยบายการบริหารกองทุนฯ พร้อมหารือแนวทางการจัดบริการรักษาที่ร้านขายยาคุณภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยและลดความแออัดในรพ. ได้ ข้อสรุปเบื้องต้นจะนำร่องรพ. 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่งทั่วประเทศ จัดการจ่ายยา 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช ออกแบบไว้ 3 ทางเลือก 1.รพ.เป็นผู้จัดยาและส่งยาไปที่ร้านยา คุณภาพเพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วย เหมือนที่รพ.ศิริราช 2.นำยาไปสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านยาเป็นผู้จัดยา ตามใบสั่งแพทย์ และ 3.ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อและสำรองยาให้กับผู้ป่วย โดยรพ.ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ ซึ่งจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งและเสนอบอร์ด สปสช. วันที่ 2 ก.ย.นี้ คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 1 ต.ค. 2562</p>
เดลินิวส์	<p>ค่ายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งญูสุด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งพาณิชย์จังหวัดทุก จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบระบบคิวอาร์โค้ดและการเข้าไปบริการคิวอาร์โค้ดของรพ.เอกชน 353 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มวันที่ 16 ส.ค. หากระบบรพ.ใดมีปัญหา หรือไม่ได้จัดแสดงไว้ในที่เปิดเผย จนผู้เข้ามาใช้บริการไม่สามารถสแกนตรวจสอบราคายาได้ สามารถร้องเรียนกรมการค้าภายใน 1569 ได้</p>
สำนักข่าวไทย	<p>การกลืนในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ปัญหาการกลืนอาหารพบบ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของช่องปาก คอหอย กลืนเสียง หลอดอาหาร และกลไกของระบบประสาทที่ควบคุมการกลืน ส่งผลให้ความสามารถในการกลืนของผู้สูงอายุลดลง แนะนำปรับอาหารผู้สูงอายุเป็นอาหาร อ่อน ย่อยง่ายและมีรสจืด รับประทานปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง เลือกใช้ช้อนขนาดเล็กและหลุมไม้ลิ้น รวมถึงปริมาณ น้ำที่น้อยลงในแต่ละคำ จะช่วยลดอาการสำลักได้ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อลดการสะสมของ แบคทีเรีย ลดความเสี่ยงของการเกิดปอดอักเสบจากการสำลัก โดยพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคไข้มาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมเชื้อมาลาเรียอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่นสลับร้อน หนาวและเหงื่อออก ขอให้รีบพบแพทย์ทันที หรือมาปรึกษาที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร พร้อม แจ้งประวัติการไปพื้นที่เสี่ยงให้แพทย์ทราบ สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควร ป้องกันตนเองจากยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด ทายากันยุง เป็นต้น โดยกรมฯ มีมาตรการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยีรายงานผู้ป่วยผ่านระบบมาลาเรียออนไลน์ 2.ใช้มาตรการ 1-3-7 คือ รายงาน ติดตามสอบสวนการป่วย และดำเนินการควบคุมกำจัดกาแพร่เชื้อโรคมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันยุงพาหะสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่มีเชื้อมาลาเรีย 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์โรคมาลาเรีย ระหว่างประเทศ 5.การเฝ้าระวังการตั้งยุงของเชื้อมาลาเรีย</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา</p>	<p>โรคปวดหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า จากข้อมูลของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.นพรัตนราชธานี พบว่า ผู้เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอ โดยมีเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1.จากความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการสูบบุหรี่มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่หลังไม่เพียงพอ 2.จากสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งร้อยละ 90 มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนั้น จะเป็นการปวดหลังที่รุนแรง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งถ้าอาการไม่รุนแรงมาก การพักผ่อนหรือกินยาแก้ปวดอาจจะหายได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากอาจต้องมีการผ่าตัด แนะนำวิธีลดอาการปวดหลังในระหว่างการทำงาน ควรเลือกนั่งบนเก้าอี้และโต๊ะที่เหมาะสม ปรับระดับให้วางมือและคอให้ดี เปลี่ยนอิริยาบถทุกชั่วโมง หากยังมีอาการปวดหลังมากและเรื้อรัง ควรรีบพบแพทย์</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา</p>	<p>อาหารบำบัดโรคตับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่มีปัญหาตับอักเสบเฉียบพลัน ในระยะสั้นจะไม่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการมาก แต่ถ้าเป็นโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับ จะทำให้สารอาหารต่างๆ ไม่ถูกเผาผลาญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ สิ่งที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นพ.สุกรม ซีเจริญ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาหารบำบัดโรคตับแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.โรคตับอักเสบ แนะนำให้รับประทานอาหารเหลวแต่มีคุณค่ามาก จำพวกอาหารที่ทำจากไข่ นม น้ำตาล ไอศกรีม 2.โรคตับแข็ง แพทย์จะสั่งเพิ่มหรือลดปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน 3.โรคมะเร็งตับ ในช่วงแรกของการเกิดโรคควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกันภาวะแน่นท้อง ท้องอืด เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร หากมีอาการบวม น้ำ ควรเสริมด้วยไซทาว รับประทานคาร์โบไฮเดรตจำพวกข้าว น้ำหวาน และไม่ควรบริโภคธัญพืช ผักใบเขียวในปริมาณมากเกินไป ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทควรปรึกษาแพทย์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch